

ดวงออนไลน์

(6 มิถุนายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่พยากรณ์วิบากกรรมร้ายในชาติภพที่แล้ว มาสู่ชีวิตในชาติภพนี้

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาหนี้เป็นคิวของคุณเทพ เกิดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เวลา 12.13 น. จังหวัดนครพนม เพศชาย .

ดวงของคุณเทพนั้น ตามหลักวิชาโหราศาสตร์การตะถื่อว่า มีวิบากกรรมติดตัวมาแต่ชาติภพที่แล้ว ทำให้ในตอนเด็กๆของคุณ ชีวิตค่อนข้างลำบากมาก สิ่งแรกที่ผมจะต้องแนะนำเลยก็คือ ในชาติภพนี้อย่าไปสร้างวิบากกรรมอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกนะครับ

เพราะวิบากกรรมใหม่เหล่านี้ จะติดตัวตามคุณไปในชาติภพหน้าอีก ไม่รู้จักจบจักสิ้น

แต่ดูเหมือนว่า ในรายก็มีดี คุณเป็นคนที่มีโชคคืออยู่ในตัวเช่นกัน แต่ก็ต้องให้ระมัดระวังสุขภาพร่างกายเอาไว้หน่อย โดยเฉพาะเรื่องหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ สายตา ฟัน และให้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และ กระดูกเอว

คุณเองไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องทำบุญ ทำกุศลสักเท่าไรหรอก จึงต้องขอเตือนว่า ให้รีบหมั่นทำบุญ ทำกุศลไว้เนะครับ เพราะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นี้เป็นต้นไป ดวงของคุณจะตกมาก

เรียกว่า จะตกทั้งในดวงชะตาเดิม และ ดวงชะตาจรที่เดียว หากสามารถทำได้ ผมขอแนะนำให้หาทางบวชเรียนเพื่อสงบจิตวิญญาณ และ ตั้งใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของคุณ เผื่อว่าโทษทุกข์จะบรรเทาเบาบางลงได้บ้าง

คำถามที่หนึ่ง ชีวิตจะมีถึงติดคุกตะรางหรือไม่

ถ้าจะว่าไป คุณเพิ่งผ่านช่วงที่หนักมาแล้วก็คือ ตั้งแต่มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2557 หนักในเรื่องหุ้นส่วน ศัตรูเผชิญหน้า หรือ เรื่องคู่ครอง ก่อนหน้านั้น ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว รายรับของคุณอาจจะดี แต่หลังจากนั้น ดวงก็ไม่ค่อยดีนับตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557

ขณะนี้ ต้องระวัง เรื่องคดีความฟ้องร้อง และ เรื่องปัญหาความรักในครอบครัว

ที่ถามว่า ชีวิตจะมีถึงติดคุกตะรางหรือไม่ นั้น ขอตอบว่า มีโอกาสครับ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ คิดว่าช่วงที่มีโอกสมากคือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป หากมีอะไรสงสัยก็ถามมานะครับ

คำถามที่สอง งานที่ต่างประเทศของหุ้นส่วนชาวต่างประเทศมีโอกาสสำเร็จหรือไม่

ดวงชะตาของคุณในปี 2557 หลังวันเกิดของคุณนั้น จะเน้นไปในทางการติดต่อต่างประเทศ ผมตรวจดูแล้วพบว่า มีทั้งโชค และความเหนื่อยยาก โทษทุกข์

แต่หลังจากนั้น นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ให้ระวังในการใช้ชีวิต ให้ระวังในเรื่องเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านต่างประเทศ ที่อาจจะนำโทษทุกข์มาให้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีความ จนอาจจะทำให้คุณต้องประสบกับสิ่งที่คุณหวังว่าจะเกิดตามที่คุณถามในข้อหนึ่งครับ

สรุปก็คือ การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ หรือ งานที่ต้องออกไปในทางที่ต้องเสี่ยงโชคมากๆ เหมือนพวกเล่นหุ้น เล่นหวย เก็งกำไร นั้น ให้ระมัดระวังตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป เพราะ คู่ค้า หรือหุ้นส่วนของคุณอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ยาก ความลำบากมาให้คุณได้

ขอให้ระวังให้จงหนัก

คำถามที่สาม ครอบครัว ลูก และ ภรรยา จะมีปัญหาหรือไม่

ช่วงเดือนกรกฎาคม จนถึง เดือนกันยายน เป็นช่วงที่อาจจะมีความมีปัญหาในครอบครัว และ ค่าใช้จ่ายมาก แต่ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับช่วงที่เดือนไปก็คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป

เมื่อคุณถามถึงเรื่องภรรยา ก็ขอเตือนว่า ขอให้ระมัดระวังในเรื่องชีวิตคู่ให้มาก เพราะค่อนข้างจะเปราะบางมาก ให้ระมัดระวังในช่วง 5-7 ปีข้างหน้าเป็นพิเศษ หมั่นถนอมน้ำใจกันหน่อยก็จะดีครับ

ส่วนเรื่องลูกนั้นก็เช่นกัน ออกจะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยซ้ำ เพราะเขาเป็นเด็ก จะซึมซับในสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม

แม้ว่าทั้งภพเรื่องคู่ครอง และ ภพลูกจะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่นั่นก็คือกรรมเก่าที่เราไม่อาจแก้ไขได้

แต่ในส่วนของกรรมใหม่ ซึ่งก็คือ การกระทำของเราเอง คุณเลือกได้ว่าจะ ทำกรรมดี หรือ กรรมไม่ดี ซึ่งก็จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมของคุณ หรือ คนรอบข้างได้

อยู่ที่คุณจะทำดีหรือไม่ครับ ขอให้หนักแน่นและเลือกแนวทางที่ถูกต้องนะครับ อดทนสักนิด ฆราวาสชีวิตจะผ่านไปให้ดีที่สุด ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเทพ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “คุณวุฒิ” ครับ

